

ปีที่ 16 ฉบับที่ 714 : วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 (หน้า C3)

## 'ทำเรือประจวบ' ร่วมกิจกรรม สร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม (ซั้งกอ)

ปัญหาการลดจำนวนลงของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอบางสะพานถือเป็นประเด็นปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่หากไม่มีการแก้ไขก็จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวประมงในอำเภอบางสะพาน และจากสภาพปัญหาดังกล่าว ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จึงได้ริเริ่มและผลักดันกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยจัดโครงการสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียมระยะที่ 2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง

ทำเรือประจวบ ให้ความสำคัญและการอยู่ร่วมกับกับชุมชนโดยรอบ และด้วยปรัชญา แนวความคิดการพัฒนาอย่าง



ยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมนโยบายสร้างความรู้ ความเข้าใจให้พนักงานในองค์กรทราบถึงเรื่องการค้าเน้นธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้สโลแกน "เพื่อชุมชนทำเรือประจวบนำอยู่ ชุมชนยั่งยืน"

บริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือสหวิริยา ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 30,000 บาท ในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์จากวัสดุธรรมชาติ



อาทิ ต้นไม้ เชือก ทางมะพร้าว ฯลฯ ในการสร้าง "ซั้งกอ" ปะการังเทียมแบบพื้นบ้าน โดยจะนำไปทิ้งในบริเวณหน้าชายหาดสวนหลวง และทิ้งห่างจากชายฝั่งประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่ง "ซั้งกอ" ที่จัดสร้างนี้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวประมงเรือเล็กที่อาศัยจับสัตว์น้ำในบริเวณใกล้ชายฝั่ง

กลุ่มคน "CSR" ของบริษัท ทำเรือประจวบ จำกัด หรือ "พีพีซี" เจ้าหน้าที่ศูนย์สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่บริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย



กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านฝายท่า รวมกว่า 30 คน ร่วมมือร่วมใจลงแรงสร้าง "ซั้งกอ" ปะการังเทียมแบบพื้นบ้านด้วยความพร้อมเพียง ณ ชุมชนบ้านฝายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 10

นายณกรณ์ สระสุโณ ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฏิบัติการสินค้า แผนกปฏิบัติการสินค้า กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสร้างบ้าน

ปลาด้วยปะการังเทียม (ซั้งกอ) ผมเองก็เป็นคนในพื้นที่บางสะพานรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนและกลุ่มประมงเรือเล็ก ซึ่งถือว่าเป็นการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเท่าที่ผมจะทำได้ครับ การทำซั้งกอจะทำให้สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เมื่อมีที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ เราต้องจึงช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้คงอยู่ตลอดไปครับ